

ทายนิสัยจากท่านอน...

นำเสนอเมื่อ : 5 เม.ย. 2552

ทายนิสัยจากท่านอน

ทายนิสัยกันมาหลายแบบแล้ว แต่คราวนี้นอนทำนายมาเลย เพราะเราจะมาทายนิสัยจากท่านอนคะ รับรองว่าครอบคลุมทุกท่านอน

นอนหงาย กางแขนกางขา

คุณเป็นคนรักความเป็นอิสระ ง่ายๆ สบายๆ คุณจะเสียเงินส่วนมากไปกับของสวยๆ งามๆ เรื่องไม่ดูมีbung แต่ไม่มากไม่มาย ก็แค่นี้เท่านั้นเอง เรื่องของชวราบานตาไม่สักเรื่องหนึ่ง คุณคงลงแดงตายแน่ๆ ว่าแต่ว่าวันนี้เมาท์ไปก็คนแล้วละคะ

นอนหงายขาไขว้

คุณเป็นคนหลงตัวเองเอามากๆ ผมหล่อ ผมเท่ๆ ชั้นสวยเลิศ ชั้นเซ็กซี่ยิ่ง คุณเป็นกลุ่มเดียวกับหนุ่มสาวพวกนี้แหละคะ คุณไม่ชอบความเปลี่ยนแปลง รักสันโดษ มีความอดทนเป็นเลิศ

นอนหงายประสานมือที่ท้ายทอย

คุณเป็นคนฉลาด ชอบที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ บางครั้งอาจจะต้องไปบ้าง แต่คุณรักครอบครัวเป็นที่หนึ่งเลยรู้ตัวไปไหม แต่ขอเสียก็มีโดยเฉพาะในเรื่องความรัก คุณเป็นคนช่างเลือกมากๆ วางๆ ก็ลองแงมูประตู่หัวใจให้กว้างๆ หน่อยนะคะ จะมีคนเข้ามาให้คุณลองคบเยอะเลย

นอนคว่ำ

คุณเนี่ยเป็นจอมบงการค่ะ ชอบสั่งให้คนอื่นทำนู่น ทำนี่ให้ ถ้าเป็นเด็กก็จะเป็นที่เอาแต่ใจตัวเอง ถ้าโตขึ้นมาหน่อยก็จะกลายเป็นคุณหนูประจำกลุ่มไปเลยล่ะ และที่สำคัญคุณเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่กับที่ด้วย เรียกได้ว่าเป็นคนไฮเปอร์เลยทีเดียวนะ

นอนตะแคง

เจอแล้ว หนูมม้น สาวมั่นตัวจริง เรียกว่าความมั่นใจเกินร้อยเลยทีเดียวนอกจากมั่นใจแล้ว คุณยังเป็นคนขยันหมั่นเพียรอีกด้วย ทำให้เวลาจะทำอะไรขึ้นมา ก็สำเร็จลุล่วงไปซะทุกอย่าง แถมคุณยังมีพลังพิเศษในตัวอีกด้วย

นอนตะแคง คุดคู้

ใครนอนทานี้ต้องระวังให้ดี อารมณ์แปรปรวนซุกก็ตุ๊กตาผีเลยนะเนี่ย โกรธใครทีก็เจาคิดเจาแค้น ทางที่ดีต้องอย่าให้เขาคนนี้โกรธเลย จะดีที่สุด

นอนตะแคง ทับแขน

คุณเป็นคนน่ารักมาก ๆ สดใส ใจดี มีเมตตา แต่จะขาดความมั่นใจในตัวเองไปสักนิดนึงนะค่ะ ลองเพิ่มความมั่นใจอีกนิด คุณจะเป็นคนที่มีความสุขมากขึ้นอีกเยอะเลย

นอนตะแคง งอเข่า

ระวังจะแกล้งตัวเองนะคะ เพราะความขี้นบนของคุณอาจทำให้คุณแกล้งเกินอายุได้โดยไม่รู้ตัว ลับหลังเพื่อน ๆ อาจเรียกคุณว่า คุณลุง ฟุงซาน คุณปามหาภัยก็ได้นะเนี่ย นอกจากนี้จะขี้นบนแล้วคุณยังชอบทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ด้วยนะเนี่ย ปล่อยวางบ้าง อย่าแบกโลกไว้คนเดียวเลยนะ

นอนคุดคู้

คนขี้นงาตัวจริงอยู่ทางนี้ ชอบนอนจุ่มกับอดีต หวนคิดแต่เรื่องเก่า ๆ อาจเป็นเพราะคุณกำลังขาดความอบอุ่นอยู่ก็ได้ ลองมองหาใครสักคนมาเติมไออุ่นรักให้กับตัวเอง รับรองคุณจะเป็นคนใหม่ที่ดีใสกว่าเดิมแน่นอน

นอนคลุมโปง

ตอหนาคูคนอื่นทำเข้มแข็ง เป็นฮีโร่ หูรู้ไม่ว่าคุณนี่แหละแสนจะอ่อนแอ บอบบาง แถมยังขี้อายอีกด้วย นอกจากนั้นแล้วยังชอบมีความลับ เก็บทุกอย่างมาคิดคนเดียว ไม่ชอบปรึกษาใคร ลองใช้บริการเพื่อนบางนะค่ะ เพื่อนมีไว้ให้พึ่งพากันนะ ระวังเขาจะนอยใจที่มีอะไรก็ไม่ไปคุยกับพวกเขาบาง

